



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ดงสีบู)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็น “การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ดงสีบู) ต.ไผ่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อ “การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” โดยใช้กระบวนการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและภาคที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ เมื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการรับฟังความคิดเห็น “การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” และจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปผลการประชุมฯ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ด.ก

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เอกสารแนบท้ายประกาศ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำนาจเจริญ (ดงสีบุ) ต.ไผ่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีที่เหมาะสม จึงต้องดำเนินการจัดการระบบกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์และปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ ๓๕ - ๔๕ ตันต่อวัน โดยเป็นศูนย์กลางในการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีนโยบายแผนงานโครงการที่จะก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลแบบผสมผสานอย่างมีระบบครบวงจร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาว ในปัจจุบันการเลือกใช้เทคโนโลยีผสมผสานนั้น ต้องคำนึงถึงปริมาณมูลฝอยและองค์ประกอบของมูลฝอยที่เข้ามาในศูนย์กำจัด รวมถึงการนำมูลฝอยมีสภาพที่เหมาะสมกลับมาใช้ได้ อีก นำขยะกลับมาใช้เป็นปุ๋ย เชื้อเพลิง ด้วยวิธีทางกลชีวภาพ เปลี่ยนมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ การใช้เทคโนโลยีก๊าซซิฟิเคชันแบบไหลลงเพื่อผลิตพลังงาน งบประมาณในการก่อสร้าง ๓๒๐ ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ดงสีบุ) ต.ไผ่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ข้อเสนอแนะต่อ “การก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอปัญหา ความต้องการ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานจากแบบสอบถาม และความเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็น สรุปได้ ดังนี้

๑. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวนน้อย เนื่องจากความไม่มั่นใจในระบบการกำจัดขยะมูลฝอย และมีการจัดงานตรงกันในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
๒. การรับฟังการบรรยาย ในการบริหารจัดการขยะ “ระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน” ที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่าเป็นระบบการจัดการขยะที่ดี
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอสภาพปัญหาที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องกลิ่น น้ำเสียไหลลงพื้นที่การเกษตร มีแมลงวันมาก

/๔. ขอให้รณรงค์.....

๔. ขอให้ณรงค์ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ใช้หลัก ๓ Rs คือ การลดปริมาณการผลิตขยะของประชาชน การนำมาใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน

๕. ให้ลดการทิ้งขยะที่คงสีปู และย้ายบ่อขยะไปที่อื่น

๖. ให้แก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ไหลจากรถชนเก็บขยะ ลงพื้นถนน ของเทศบาลและ อบต. ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในชุมชน และศูนย์ราชการ ๒ (คงสีปู)

๗. ขอให้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยจัดที่เดิม หรือใช้ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ ให้ตรวจสอบวันประชุม โดยกำหนดการประชุมอย่าให้ตรงกับอำเภอ หรือจังหวัดจัดงาน ให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนในการร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อไป

